



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๓๐

ที่ ขร ๐๙๓๓/๓๖๐

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตให้เผยแพร่รายงานการรับเรื่องร้องเรียน รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน สาธารณสุขอำเภอแม่สาย

เรื่องเดิม

ด้วยงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย ได้มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ในรอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๖ – มี.ค.๖๗) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ข้อพิจารณา

งานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย ได้เฝ้าระวังโดยจัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบ และจัดทำขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงการแจ้งให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารรายงานที่แนบมาพร้อมกันนี้ จำนวน ๑ ฉบับ และขอขึ้นประกาศเผยแพร่ บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย เพื่อเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนรับทราบต่อไป

ข้อเสนอ

๑. รับทราบรายงานสรุปผลและแสดงการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน การดำเนินการตอบสนองเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๖ – มี.ค.๖๗) ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย

๒. อนุญาตให้เผยแพร่สรุปผลและแสดงการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน การดำเนินการตอบสนองเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๖ – มี.ค.๖๗) ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย ขึ้นเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย และบอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ฤทธิ์ เงินทอง)




ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอแม่สาย

อนุญาต/ลงนามแล้ว

(นายสมบูรณ์ ยาม)

สาธารณสุขอำเภอแม่สาย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย	
<p>ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย วัน/เดือน/ปี : ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ หัวข้อ: เรื่อง ขออนุญาตให้เผยแพร่รายงานการรับเรื่องร้องเรียน รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗) หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย Link ภายนอก : http://msdho.com สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย หมายเหตุ..... :</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p>  <p>(นายณรงค์ฤทธิ์ เงินทอง) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่...๒๑...เดือน...มีนาคม พ.ศ...๒๕๖๗...</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p>  <p>(นายสมบูรณ์ ยามี่) สาธารณสุขอำเภอแม่สาย วันที่...๒๑...เดือน...มีนาคม พ.ศ...๒๕๖๗...</p>
<p>ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p>  <p>นางสาวกัลย์สุตา บุญมี พนักงานธุรการ วันที่...๒๑...เดือน...มีนาคม พ.ศ...๒๕๖๗...</p>	